

Số: /BC-UBND

Hoàng Lưu, ngày tháng năm 2024

## **BÁO CÁO**

### **Tình hình trước tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 (Đến 02/02/2024)**

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2024 của Chủ tịch UBND huyện Hoàng Hóa về việc tổ chức Tết nguyên đán Giáp Thìn năm 2024;

Ủy ban nhân dân xã Hoàng Lưu báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

#### **1. Tình hình triển khai, tổ chức thực hiện**

UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 24/01/2024 về việc thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024; UBND xã đã tổ chức hội nghị mở rộng để triển khai các văn bản hướng dẫn của các cấp đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cán bộ, công chức, từng tập thể cá nhân có liên quan, phát động cán bộ, nhân dân thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

#### **2. Tình hình sản xuất, kinh doanh và vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trong dịp tết**

Triển khai sản xuất nông nghiệp, thủy sản: Hoàn thành việc ra giống gieo mạ xong trước ngày 15/01/2024. Hiện tại đang tiến hành chăm sóc cây Mạ và đã ra quân gieo cấy vào từ ngày 29/01 – 06/02/2024. Đối với các loại cây màu vùng bãi, chỉ đạo nhân dân gieo tía theo đúng lịch thời vụ đã đề ra Đến ngày 20/01/2024 nhân dân đã gieo tía lạc, ngô và các loại cây màu khác đạt 100%.

Đối với diện tích NTTS, Hợp tác xã DV Nuôi trồng thủy sản đang chỉ đạo các hộ tiến hành việc diệt tạp, cải tạo đồng, phục vụ cho NTTS vụ xuân hè 2024.

Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm: được thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả.

Tổ chức tháng cao điểm kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh phục vụ các mặt hàng thiết yếu dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn nhằm chống tăng giá dịp tết, đề nghị tiêu hủy các mặt hàng đã hết hạn sử dụng...

Công tác vệ sinh môi trường được phát động trong toàn xã, ngày 18/01/2024 6/6 thôn đã tổ chức cho nhân dân tổng dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, các tuyến đường liên thôn, liên xã đảm bảo sạch sẽ. Dự kiến đến ngày 04/02/2024, tổ chức phát động cho toàn xã tổng dọn vệ sinh MT để đón tết.

#### **4. Việc chăm lo Tết cho Nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội**

UBND xã phối hợp với UB MTTQ xã và các tổ chức chính trị - xã hội đã kêu gọi, vận động các mạnh thường quân, các nhà hảo tâm trong và ngoài xã ủng hộ,

tặng quà cho Tết cho các đối tượng khó khăn. Đến ngày 02/02/2024 đã kêu gọi được 184 suất quà vừa hiện vật vừa tiền mặt trị giá mỗi suất quà trị giá 500 ngàn đồng. Đảng ủy, UBND xã, UBMTTQ cùng các ngành đoàn thể đã tổ chức đến tận các gia đình chính sách, già cả neo đơn, gia đình gặp hoạn nạn đột xuất để kịp thời hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà trước Tết nguyên đán 30 suất quà của Huyện và các nhà hảo tâm đã được trao đến đúng đối tượng. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà của Trung Ương, tỉnh, huyện, xã cho 170 Người có công kịp thời.

Phối hợp với Hội người cao tuổi tổ chức chúc thọ, mừng thọ Người cao tuổi được chúc thọ, mừng thọ năm 2024 cho 121 người cao tuổi theo quy định.

### **5. Công tác vận tải, bảo đảm giao thông, cấp điện và thông tin liên lạc**

UBND xã phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện đảm bảo tốt việc cấp điện, giao thông và thông tin liên lạc cho nhân dân dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán.

Triển khai kế hoạch bảo vệ ANTT tết nguyên đán Giáp Thìn đến toàn thể cán bộ, nhân dân trong xã thực hiện.

Phân công nhiệm vụ thành tổ, thành nhóm để tuần tra canh gác làm nhiệm vụ. Nắm bắt tình hình diễn biến về tệ nạn xã hội, có biện pháp ngăn chặn.

### **6. Việc tổ chức các hoạt động cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết**

Tăng cường thời lượng tiếp âm và phát thanh tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật Nhà nước, các nhiệm vụ của địa phương. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền trong dịp tết, làm băng zôn khẩu hiệu, phát động các cơ quan đơn vị và nhân dân treo cờ Đảng cờ Tổ quốc.

UBND xã lập kế hoạch tổ chức Hội vật xuân truyền thống dịp Tết nguyên đán vào Mồng 4 Tết; yêu cầu các thôn, các làng lập kế hoạch tổ chức các hoạt động Lễ hội và vui xuân đón tết tại các nhà văn hóa, đình làng.

### **7. Việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; chấp hành kỷ luật, kỷ cương, thời gian làm việc của cán bộ, công chức**

Quán triệt nghiêm đến cán bộ, công chức thực hiện nghiêm quy chế, chấp hành kỷ luật, kỷ cương và thời gian làm việc của cán bộ, công chức đặc biệt là trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán; thực hành vui tết đón xuân an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, chống lãng phí.

Phân công lịch trực Tết và yêu cầu cán bộ, công chức nghiêm túc thực hiện.

### **8. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đảm bảo trật tự an toàn giao thông**

Tình hình ANCT – TT ATXH trên địa bàn dịp trước tết được đảm bảo, không có sự vụ lớn xảy ra.

Triển khai kế hoạch bảo vệ ANTT tết nguyên đán Giáp Thìn đến toàn thể cán bộ, nhân dân trong xã thực hiện.

Tổ chức ký cam kết đến từng hộ dân về việc không buôn bán, tàng trữ, sử dụng pháo và các vật liệu cháy nổ.

Phân công nhiệm vụ thành tổ, thành nhóm để tuần tra canh gác làm nhiệm vụ. Nắm bắt tình hình diễn biến về tệ nạn xã hội, có biện pháp ngăn chặn./.

*Nơi nhận:*

- UBND huyện (b/c);
- T. Trục ĐU (b/c);
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Lê Ngọc Hạnh**